

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า, กังวลการเมืองในประเทศ-ค่าเงินตลาดเกิดใหม่ร่วง

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าลงจากปลายสัปดาห์ก่อน หลังความวิตกต่อปัจจัยการเมืองในประเทศ และการร่วงลงของสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ เข้ามากดดันตลาด

*ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดรอบ 7 สัปดาห์ เมื่อเทียบเงิน ในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่การร่วงลงของสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในปลายสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้นักลงทุนพากันเข้าซื้อเงิน

*สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ นับตั้งแต่ตุรกี ไปจนถึงอาร์เจนตินา ดิ่งลงในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้นักลงทุนวิตกว่า การดิ่งลงของตลาดอาจจะนำไปสู่วิกฤติการเงินเต็มรูปแบบ

*แรงขายบางส่วนในตลาดเกิดใหม่ ยังมีสาเหตุมาจากปัจจัยในประเทศด้วย โดยความวิตกทางการเมืองในตุรกีมีผลเชิงลบต่อตลาด ขณะที่อาร์เจนตินา ได้ยกเลิกการพยุงค่าเงินเปโซในตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่งผลให้เปโซดิ่งลงมากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤติการเงินปี 45

*ตลาดวิตกด้วยว่า นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นของสหรัฐ อาจจะทำให้เม็ดเงินจากตลาดเกิดใหม่ไหลกลับไปสหรัฐ โดยก่อนหน้านี้ตลาดเกิดใหม่ได้รับเม็ดเงินจำนวนมาก จากมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)

*ภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวขึ้นของจีน ขณะที่รัฐบาลจีนพยายามหาทางสกัดกั้นการขยายตัวของการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ได้เพิ่มความวิตกเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของจีน

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.866 บาท

*09.32 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.93/96 จาก 32.82/88 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.90/94 จาก 32.86/91 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.33/35 จาก 102.28 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3687/89 จาก 1.3675 เมื่อวันศุกร์

"จากที่ emerging ค่อนข้างแย่ และบ้านเราที่เรื่องการเมืองมีเหตุรุนแรง เมื่อวานนี้ ก็น่าจะทำให้บาทอ่อนค่ามากกว่าคนอื่นได้" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่า ต่อเนื่องจากเมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่แล้ว หลังจากปัจจัยการเมืองในประเทศ ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้ง รวมทั้งเมื่อวานนี้ ยังเกิดเหตุรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตด้วย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เผยว่า วานนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย จากเหตุปะทะระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล และกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ที่ย่านบางนา ดิลเลอร์กล่าวด้วยว่า เงินบาทยังได้รับแรงกดดันจากการที่นักลงทุน วิตกมากขึ้น ต่อปัญหาของประเทศตลาดเกิดใหม่ ทำให้มีแรงขายสกุลเงินและสินทรัพย์เสี่ยง โดยเงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.95 และ 33.00 ตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 32.85

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้